

Hội đồng nhân dân huyện giao trong năm 2022 ước thực hiện đạt và vượt kế hoạch, đặc biệt là chỉ tiêu Tốc độ tăng trưởng GTSX của các ngành (theo giá so sánh năm 2010) đạt 117,6% kế hoạch, chỉ tiêu cây Mắc ca khoảng 363,9 ha, đạt 190,5% kế hoạch (trong đó, trồng mới 207,6 ha, đạt 593,1% kế hoạch). Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện năm 2022 (giá hiện hành) là 3.318 tỷ đồng tăng 526 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (kết quả thực hiện năm 2021: 2.792 tỷ), đạt 100,6% kế hoạch (Kế hoạch năm 2022: 3.297 tỷ); Cơ cấu tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành: Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản tăng 0,2%; Khu vực Công nghiệp và Xây dựng đạt 100% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 36 triệu đồng năm 2021 lên 39 triệu đồng năm 2022, đạt 100% kế hoạch². Đây là kết quả đáng mừng mặc dù chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế và một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra.

2. Về hạn chế, khuyết điểm

Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện đã đánh giá khái quát được những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của những hạn chế cần tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ. Tuy nhiên, qua công tác giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy còn một số tồn tại như:

Công tác quản lý thu ngân sách còn một số mục thu chưa đạt, đặc biệt là thu tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất, thu thuế tài nguyên còn để nợ đọng lớn; Các tuyến đường Huyện lộ đi các xã biên giới trên địa bàn hư hỏng nặng, nhưng chưa được khắc phục kịp thời.

Công tác quản lý khoáng sản chưa chặt chẽ (mốc giới khu vực khai thác còn mờ mờ, hư hỏng nhiều, thiết bị trạm cân, camera giám sát chưa được lắp đặt kịp thời...). Chưa quyết liệt trong xử lý các hành vi, vi phạm trong lĩnh vực quy hoạch, trật tự xây dựng.

Số lượng hợp tác xã thành lập mới đạt chỉ tiêu đề ra, tuy nhiên hoạt động cầm chừng, hiệu quả chưa cao; chưa tạo thành cầu nối liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất giữa người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG trên địa bàn huyện còn chậm và gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, các xã lúng túng trong quá trình thực hiện các nội dung, dự án, kế hoạch vốn được giao. Hầu hết còn đang trong quá trình hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định;

II. Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã nêu trong Báo cáo. Các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 được xây dựng trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2022, dự báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và bám sát Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra cho năm 2023, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm, chỉ đạo một số nội dung sau:

- Chỉ đạo việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội sát thực tế, điều kiện, khả năng và lợi thế của địa phương. Nghiêm túc chấn chỉnh, rút

² Theo Báo cáo của Chi Cục thống kê khu vực Đăk Glei - Ngọc Hồi.

kinh nghiệm đối với các nội dung đã được Đoàn kiểm tra, kiểm toán, thanh tra, giám sát chỉ ra.

- Đề nghị UBND huyện tăng cường công tác lãnh chỉ đạo các xã nông thôn mới cũng như các xã đang trong lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đề duy trì các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, tránh tình trạng “mất”³ tiêu chí như hiện nay.

- Chỉ đạo các đơn vị dự toán tổ chức điều hành chi ngân sách theo tiến độ thu và dự toán được cấp thẩm quyền giao; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm hiệu quả đúng định mức, chế độ quy định; hạn chế chuyển nguồn, chuyển nhiệm vụ chi. Kịp thời giải quyết tốt các chế độ chính sách an sinh xã hội phát sinh, chế độ đối với người có công, người lao động; chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương để thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và dịch bệnh.

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát chi, kiên quyết không giải ngân, không quyết toán những khoản chi không đúng chế độ, chính sách, không có trong dự toán. Đối với nhiệm vụ bổ sung có mục tiêu, phải được thực hiện và quyết toán đúng yêu cầu về thời gian.

- Về lĩnh vực giáo dục: Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học theo lộ trình chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Về lĩnh vực y tế: chú trọng giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi; triển khai có hiệu quả các dự án về cải thiện dinh dưỡng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, nhất là các xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới.

- Về lĩnh vực thông tin và truyền thông: tăng cường công tác truyền thông đến nhân dân nâng cao cảnh giác đối với tình trạng một số tổ chức, cá nhân sử dụng chiêu thức lừa đảo thông qua mạng xã hội, điện thoại, tin nhắn... để chiếm đoạt tài sản công dân.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững", theo kế hoạch⁴ của Huyện ủy.

III. Về dự thảo Nghị quyết.

Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 257/TTr-UBND ngày 8 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện. Đồng thời, đề nghị chỉ đạo rà soát, cập nhật bổ sung các chỉ tiêu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu Nghị quyết HDDND tỉnh giao cũng như mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và các chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các Nghị quyết khác có liên quan.

³ Đăk Choong giảm 4 tiêu chí; Đăk Nhoong giảm 2 tiêu chí; Xốp giảm 4 tiêu chí; Đăk Man giảm 3 tiêu chí; Đăk Plo giảm 3 tiêu chí; Đăk Long giảm 3 tiêu chí; Mường Hoang giảm 01 tiêu chí; Ngọc Linh giảm 4 tiêu chí.

⁴ Kế hoạch số 37-KH/HU ngày 14/5/2021 của Huyện ủy Đăk Glei.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Quốc phòng, An ninh năm 2022; Dự thảo Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Kính trình Hội đồng nhân dân huyện khóa XV, kỳ họp thứ 4, xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- UBND huyện;
- TV Ban KT-XH, Ban PC;
- Lưu: VT, ban KT-XH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Đình Văn Quý